

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มอนุรักษ์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายฯ : www.onep.go.th จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑๖ วัน

๑.๒ การจัดทำหนังสือราชการเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน ๒๒๓ ชุด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑๖ วัน

๑.๓ การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

๒.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนโยบายฯ : www.onep.go.th กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพังงา

๒.๒ หนังสือราชการ จำนวน ๒๒๓ ชุด กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพังงา

๒.๓ ระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) กลุ่มเป้าหมายคือ ภาคประชาชนทั่วไป

๓. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๓.๑ ความเห็นต่อการที่พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงา ควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนและคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

๓.๒ ความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอยายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓.๓ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอยายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ภายหลังจากครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ รวมทั้งหมด ๔๓ ราย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผ่าน www.onep.go.th		การส่งแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น		การตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th)	
	จำนวน	(ร้อยละ)	จำนวน	(ร้อยละ)	จำนวน	(ร้อยละ)
๑. หน่วยงานราชการ	๒๔	๘๒.๗๖	๑๑	๙๑.๖๗	๑	๕๐
๒. รัฐวิสาหกิจ	๑	๓.๔๕	-	-	-	-
๓. ภาคเอกชน	๓	๑๐.๓๔	๑	-	-	-
๔. สถาบันศึกษา	-	-	-	-	-	-
๕. ชุมชน/ประชาชน	๑	๓.๔๕	-	๘.๓๓	๑	๕๐
รวม	๒๙	๑๐๐	๑๒	๑๐๐	๒	๑๐๐

๔. สรุปความคิดเห็นของหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
<p>๑ ท่านเห็นด้วยกับการที่พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา ควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน สงวน รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืน และคงไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปหรือไม่</p>	<p>- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) : จังหวัดพังงามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศต่าง ๆ ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่ามะเฟือง และเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวคอนข้างสูง มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่ในทะเลและตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกทำลายลงเป็นอย่างมาก มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทั้ง ช่วยควบคุมและป้องกันกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และช่วยป้องกันยับยั้งการกระทำของมนุษย์ในการทำลายสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและควรได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป</p>	<p>พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ เช่น ทรัพยากรป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ หย้าทะเล พะยูน ปะการัง และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ เป็นต้น ทำให้จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะพื้นที่ในทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง ดังนั้น การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
	<p>- มีผู้ตอบไม่เห็นด้วย ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๕ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) : ไม่เห็นด้วยกับการประกาศเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดพังงาและการควบคุมดูแลของหลายหน่วยงาน อีกทั้งไม่ควรกำหนดเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่แนวถนนเพชรเกษม เป็นต้น</p> <p>- มีผู้แสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) :</p> <p>๑. ในบริเวณพื้นที่ทะเลและชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีราษฎรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น การประมงและเกษตรกรรม จึงควรเพิ่มข้อกำหนดให้ราษฎรสามารถทำประโยชน์ได้ เนื่องจากชุมชนได้มีการจัดตั้งก่อนการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งและอยู่ร่วมกันยั่งยืนต่อไปในอนาคต</p> <p>๒. ควรมีการกำหนดพื้นที่ให้มีความชัดเจน</p>	
๒. ท่านเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ	- มีผู้ตอบเห็นด้วย ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) : เพื่อให้ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงฯ จังหวัด	- เนื่องจากการดำเนินการเพื่อใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การนำเสนอ

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
<p>คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>พังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงมีผลการบังคับใช้ต่อไป ในระหว่างดำเนินการออกร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และไม่ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจะช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงา และรักษาทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดพังงา ให้คนรุ่นหลังไว้ และจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการควบคุมผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างจำกัดภายใต้มาตรการต่าง ๆ ดังนั้น การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศฯ จะเป็นการยืดเวลาความสูญเสีย และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และภาคประชาชนในพื้นที่ จะได้เตรียมความพร้อมต่อร่างมาตรการฉบับใหม่ที่จะใช้บังคับในพื้นที่ต่อไป</p> <p>- มีผู้ตอบไม่เห็นด้วย ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๓ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด) : เนื่องจากประกาศที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สร้างผลกระทบต่อเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดพังงาได้มีการเสนอ</p>	<p>คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบันที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน (ประกาศกระทรวงฯ ปี ๕๙ และ ฉบับที่ ๒) ปี ๖๓) ออกไปอีก ๒ ปี (ครั้งที่ ๒) นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อย่างต่อเนื่องและป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลา ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
	<p>ขอให้มีการกันพื้นที่เพื่อใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน หากมีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศออกไป จะเป็นการส่งผลกระทบต่อแผนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดพังงา นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งควรมีการคุ้มครองเฉพาะพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลและพื้นที่ป่าชายเลนเท่านั้น</p> <p>- มีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ ของผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด)</p>	
<p>๓. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติมต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในประกาศฯ กรณีพื้นที่ที่ห้ามทำเหมือง โดยควรยกเว้นพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ได้ประกาศเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองให้สามารถทำเหมืองแร่ได้</p> <p>- ควรกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่ไม่มีการกำหนดในกฎหมายอื่น เช่น การคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล การคุ้มครองสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นของชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างแหล่งปลับปลิงธาร เป็นต้น</p> <p>- ควรมีการควบคุมกิจการโรงงานทุกประเภทและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักงานนโยบายฯ รับไปพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ (ฉบับใหม่)</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
	<ul style="list-style-type: none"> - หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศฯ ควรปรับไม่เกิน ๑ ปี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพังงา - ควรมีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจน โดยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบแนวเขตพื้นที่เองได้อย่างถูกต้อง - ควรมีการปรับแนวเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เฉพาะพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม โดยไม่ควรรยึดแนวเขตตามแนวถนนเพชรเกษม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ควรรยึดตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นเกณฑ์ และควรรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในพื้นที่ - ควรมีการเพิ่มเติมตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการ กำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม - ควรมีการใช้บังคับประกาศฯ อย่างจริงจัง - ควรเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายของการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จก่อนการขยายระยะเวลาฯ ครั้งที่ ๒ - เนื่องจากหาดบางเนียง หาดคึกคัก หาดท้ายเหมือง หาดบ่อตาน หาดนาใต้ และหาดบางขวัญ ยังพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลในช่วง 	

ประเด็น	ความคิดเห็นและข้อสังเกต	ความเห็นของสำนักงานนโยบายฯ
	<p>ฤดูการวางไข่ เช่น การควบคุมเครื่องประมงบางชนิด ขนาดตาอวน เบ็ดกระเบน เป็นต้น และควรมี กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งวางไข่ โดยเฉพาะ ปัญหาขยะทะเล ทั้งนี้ ควรมีเครือข่ายและมีกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก โดยผู้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบกิจกรรมของชุมชน เพื่อชุมชนโดยชุมชน โดยใช้กลไกทางระบบนิเวศ (PES) ในระยะเบื้องต้น ให้ทราบข้อมูลและแรงจูงใจกับการปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในระยะต่อไป</p>	